




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

28 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, hfocus)</p> <p>-ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรม MOPH Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2566 โดยปลูกต้นไม้พร้อมพระบรมมหาราชวัง พร้อมทำความสะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณโดยรอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา</p> <p>-นพ.เจด็จ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. เผย โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดูแลผู้ที่ไม่มียาฟันบดเคี้ยว เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนไทย ปี 2566 มีผู้ใส่ฟันเทียมแล้ว 40,560 คน ใส่รากฟันเทียม 1,181 คน</p>	
<p><b>ประกาศวันหยุดพิเศษ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thebetter)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. แจงเหตุผลให้แต่ละ รพ.พิจารณาประกาศเปิดบริการวันที่ 31 ก.ค.เอง เป็นไปตามมติ ครม.ที่ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเปิดบริการ คือ ผอ.รพ.หรือ นพ.สสจ. ทั้งนี้ รพ.จำนวนมากในสังกัดเต็มใจพร้อมเปิดให้บริการดูแลประชาชน</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, thebangkokinsight, linetoday, MCOT, acnews)</p> <p>-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า วันหยุดต่อเนื่องยาว 6 วัน ตั้งแต่ 28 ก.ค. – 2 ส.ค.66 ส่งผลให้ทั่วประเทศมีการเดินทางกันกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างคับคั่ง อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยของผู้ที่มีโรคประจำตัวมากกว่าปกติ ดังนั้น กรม สบส. จึงได้แจ้งเวียนให้สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศปฏิบัติตามนโยบาย UCEP อย่างเคร่งครัด ยึดหลักมนุษยธรรมเป็นสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย หากการปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยหรือญาติจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, MCOT)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกขณะนี้ผู้ป่วยกว่า 4 หมื่นคน เสียชีวิตกว่า 40 คน เป็นกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปมากกว่าเด็กเล็ก และพบว่าผู้เสียชีวิตประมาณ 10% กินยาแอสไพรินหรือยาลดไข้แก้ปวด กลุ่มเอ็นเสด เช่น ไอบูโพรเฟน ซึ่งทำให้เกิดเลือดทำงานผิดปกติ เพิ่มความเสี่ยงให้เลือดออกง่ายจนช็อกและเสียชีวิต ทั้งนี้ ได้กำชับ รพ.และบุคลากรแล้วว่าหากผู้ป่วยมีไข้และยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ให้หลีกเลี่ยงการจ่ายยาในกลุ่มนี้ และหากอาการยังไม่ดีขึ้นขอให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้ง สำหรับการประกาศพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกหรือโรคอื่นใดเป็นการพิจารณาของแต่ละพื้นที่ หากเห็นว่าการระบาดมากจนทรัพยากรในพื้นที่ไม่เพียงพอ ต้องบูรณาการการทำงานหรือใช้งบประมาณพิเศษ</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, newtv, hfocus, ch7, new1live, sondhitalk, newtv.)</p> <p>-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 19 ก.ค. 2566 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 41,527 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลาเดียวกันถึง 2.8 เท่า และมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 41 ราย โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 5,057 ราย</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์ )</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.สุพล ตติยนันทร นพ.สสจ.นครราชสีมา เผย พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วกว่า 400 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายอายุ 51 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ผู้ว่าฯสั่งพื้นที่หมู่บ้านที่มีผู้ป่วย ให้เปิดศูนย์สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินทันที ย้ำเก็บกวาดลูกน้ำยุงลายไม่ให้มีต่อเนื่องกัน 28 วัน ส่วนผู้ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กเพราะจากข้อมูลผู้ป่วยกว่า 400 รายนี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียนชั้นประถมศึกษา</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า)</p> <p>-นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ เผยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 2,316 ราย เสียชีวิต 3 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปี กลุ่มอายุ 25-34 ปี และกลุ่มอายุ 5-9 ปี พบมากที่สุดที่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่อาว อ.ฝาง อ.เชียงดาว และ อ.แม่ริมตามลำดับ แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกเดือน ปรับแผนเชิงรุก กำจัดลูกน้ำยุงลาย</p>	
<p><b>เฝ้าระวัง "ไข้เลือดออกโครเมียนคองโก"</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, MCOT, tnnthailand, thebangkokinsight, linetoday, hfocus, pptvhd36, thebetter, news1live, thailandplus, s ondhitak, ch7, newtv.)</p> <p>-นพ.ธเรศ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้รับรายงานพบผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกโครเมียนคองโก พื้นที่ระบาดอยู่ในประเทศแถบยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียกลาง และเอเชียใต้ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และยังมีรายงานพบผู้ป่วยในประเทศไทย โรคนี้เกิดจากเชื้อโนโรไวรัส ต่างจากไข้เลือดออกเดงกีในไทย มีเห็บเป็นพาหะ ติดต่อกัน 1. ถูกเห็บที่มีเชื้อโนโรไวรัสกัด 2. สัมผัสเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่มีเชื้อ 3. สัมผัสเลือดหรือเนื้อเยื่อของผู้ป่วยโครเมียนคองโก เมื่อป่วยจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดกล้ามเนื้อ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อาเจียน ปวดท้อง อูจาระร่วง มีภาวะเลือดคั่ง ตาอักเสบบวมแดง อาจมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณหน้าอกและท้องแล้วกระจายไปทั่วร่างกาย อาจมีเลือดออกที่บริเวณเหงือก จมูก ปอด มดลูก ทางเดินปัสสาวะ และทางเดินอาหาร อัตราการป่วยตายจะอยู่ที่ร้อยละ 30-40 หากพบผู้ติดเชื้อให้แยกผู้ป่วยให้อยู่ในห้องเดี่ยว และควรเป็นห้องความดันลบ ทั้งนี้ หากกลับจากต่างประเทศ และสงสัยโรคนี้อาจพบแพทย์และให้ประวัติการเดินทางและปัจจัยเสี่ยง</p>	
<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยนิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, linetoday, nationtv, springnews, MCOT, NEWS FM 100.5, Radio-สวท., innnews, ทวีช่อง3, 5, NBT)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 19 ก.ค. 2566 พบผู้ป่วยแล้ว 110 ราย ใน 20 จังหวัด ในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ 6 ราย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี 2 ราย พิษณุโลก 1 ราย สมุทรสงคราม และตราด จังหวัดละ 1 ราย ซึ่งจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดการแท้ง หรือทารกเกิดภาวะศีรษะเล็กพร้อมกำชับทุกจังหวัดคัดกรองผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ และให้ อสม.แจ้งเตือนหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค</p>	
<p><b>ป้องกันการจมน้ำ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, pptvhd36, innnews, topnews, thebangkokinsight)</p> <p>-นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ชื่นชมมาตรการ "ผู้ก่อการดี" ป้องกันการจมน้ำของไทย ช่วยลดอัตราการจมน้ำของเด็กไทยได้ถึง 33.5% ระหว่างปี 2557-2563 แสดงให้เห็นว่าสามารถดำเนินการป้องกันการจมน้ำในระดับชาติได้ และไทยเน้นความสำคัญของความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการป้องกันในวงกว้างอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลตั้งเป้าลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เหลือ 2.5 คนต่อประชากรเด็กแสนคนภายในปี พ.ศ. 2570</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. มติชน</p> <p>-นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ก.ค. ของทุกปี โดยปี 2566 กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "Do one thing - Improve one thing - Add one thing" หรือ "เริ่มทำ-ทำต่อ- ต่อขยาย...คนไทยไม่จมน้ำ" เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการจมน้ำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สธ.ชวนคนไทยเลิกเหล้าเข้าพรรษา</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. เผยวันเข้าพรรษาของทุกปี ถือเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้งตรงกับวันที่ 2 ส.ค. 2566 โดยมีคำขวัญการรณรงค์ "ไกลเหล้า ไกลโรค ไกลอุบัติเหตุ" เชิญชวนให้ร่วม ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธี "1 ลด 3 เพิ่ม" คือ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋าเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว</p>	
<p><b>ยึด 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ได้ขึ้นทะเบียน</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, MCOT, news1live, linetoday, thailandplus)</p> <p>-อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้เผาวิงปู่ดแคบซูล ยาผงจินตามณี และสมุนไพรไทยมีรูปรากไม้ ไม่ได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์จาก อย. และพบสารสเตียรอยด์ปลอมปน เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง 3 รายการ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แนะนำตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเว็บไซต์ อย.</p>	
<p><b>โรควันตาเสื่อม</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thainews, tnthailand, linetoday, thebangkokinsight, thereporter)</p> <p>-กรมการแพทย์ โดยรพ.เมตตาประชารักษ์ เผยปัจจุบันมีผู้ป่วยมาพบจักษุแพทย์ด้วยโรควันตาเสื่อมมากขึ้น เช่น ประสาทตาฉีกขาด โดยมีอาการมองเห็นจุดดำเหมือนหยากไย่ลอยไปมาเหมือนคราบที่ติดกระจก เห็นชัดเมื่อมองไปยังภาพที่มีสีสว่าง พื้นผิวเรียบ ผาผนังสีพื้น หรือท้องฟ้า ควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจดูจอตาและวันตาอย่างละเอียดหากมีอาการผิดปกติมากขึ้น</p>	
<p><b>คลอดลูกในน้ำ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ส่องโลกโซเชียลสุขภาพ</p> <p>-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำการคลอดลูกในน้ำเป็นที่นิยมแพร่หลาย แต่ควรอยู่ในความดูแลของสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ แม่ และทารกด้วย โดยแม่ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ และทารกไม่อยู่ในสภาวะเสี่ยง การคลอดวิธีนี้ปลอดภัย เพราะเมื่อศีรษะของทารกพ้นจากช่องคลอดแล้ว จะลอยตัวอยู่ในน้ำได้ ซึ่งน้ำจะช่วยรองรับแรงกระแทก และป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย สำหรับการลงแช่น้ำอุ่นเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาอาการปวดขณะเจ็บครรภ์โดยไม่ต้องใช้ยา</p>	
<p><b>ปวดหัวไมเกรน</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ส่องโลกโซเชียลสุขภาพ</p> <p>-นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า โรคปวดศีรษะไมเกรน มีสาเหตุที่เกิดจากภายในร่างกายและพันธุกรรม ซึ่งไม่สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ ส่วนสาเหตุที่มาจากภายนอกร่างกายเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดอาการ เช่น พักผ่อนไม่เพียงพอ อากาศเปลี่ยนแปลง ทำงานหนัก หรือมีความเครียดมากเกินไป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารบางชนิด ได้แก่ กล้วยหอม ซ็อกโกแลต เนยแข็ง เป็นต้น สำหรับการรักษาแพทย์จะให้ยาแก้ปวดและการใช้ยาป้องกันไมเกรนในรายที่เป็นบ่อย ส่วนในรายที่มีอาการปวดศีรษะแบบรุนแรง ผู้ป่วยต้องทานยาป้องกันไมเกรนทุกวันอย่างน้อย 6 เดือน</p>	
<p><b>วิจัยอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจป่วยเบาหวาน</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, linetoday )</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ร่วมกับบริษัท เฮลท์ อินโนวิชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจเพื่อบอกสถานะสุขภาพ เริ่มจากการตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ให้ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องใช้เข็มเจาะ ซึ่งสำเร็จเป็นเครื่องแรกของโลก ได้จดสิทธิบัตรไปแล้ว 13 ประเทศ กับ 1 ทวีป</p>	
<p><b>กรมควบคุมโรคพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์)</p> <p>-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมควบคุมโรค เครือข่ายกรุงเทพมหานคร สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับตลาดยิ่งเจริญ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพในกลุ่มแรงงานต่างด้าว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพ อสต. ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา ด้านสาธารณสุข (TUC) โดยในปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการในสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในโซนกรุงธนใต้ 3 เขต ได้แก่ บางขุนเทียน ภาษีเจริญ และ บางแค และในปีงบประมาณ 2566 นี้ ขยายพื้นที่ดำเนินงานให้ครอบคลุมอีก 5 เขต ได้แก่ บางเขน คลองเตย คลองสามวา จอมทอง พญาไท และขยายการดำเนินการในตลาดที่มีแรงงานต่างด้าว ที่ตลาดยิ่งเจริญเป็นแห่งแรก</p>	
<p><b>ขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทย ที่จังหวัดขอนแก่น</b></p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานทางแพทย์แผนไทย เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น ประจำปี 2566 และเปิด Wellness Center โรงแรมโฆษะ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นต่อการรักษาด้วย กระบวนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน เป็นการยกระดับและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย ครบวงจร (Wellness Center) นำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น</p>	
<p><b>พัฒนา A-MED Care จ่ายยาในระบบบัตรทอง</b></p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงนามความร่วมมือ นำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริการด้านเภสัชกรรมสู่การให้บริการ ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย A-MED Care ที่ สวทช. พัฒนาขึ้นเป็นแพลตฟอร์มหลังบ้านในการบริหารจัดการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง รวมถึงร้านยาในระบบ</p>	
<p><b>โรงพยาบาลน่าน ต้นแบบเมืองด้านสุขภาพ</b></p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-สสส. จับมือภาคีเครือข่ายพัฒนาจนเกิดพื้นที่ต้นแบบด้าน สุขภาวะที่มีชีวิต กว่า 18 แห่ง สนับสนุนองค์ความรู้ที่เข้าถึงง่าย ในรูปแบบนิตรศการ สื่อชุดความรู้ และกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพให้กับประชาชน และเตรียมยกระดับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ รพ.น่าน เป็นต้นแบบโรงพยาบาลอ่อนหวาน มุ่งให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเฉพาะ โรคเบาหวานและอาหารเพื่อสุขภาพ ภายในปี 2567</p>	
<p><b>ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง 7 กก.สวรธ.</b></p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยนิวส์</p> <p>-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1.นางดวงตา ตันโช 2.ศ.ธานินทร์ ศิลป์จารุ 3.ศ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 4.ศ.บรรเจิด สิงคะเนติ 5.นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล 6.ศ.มรรยาท รุจิวิชชญ์ 7.นายสุพรรณ ศรีธรรมมา</p>	
<p><b>ข่าวตัวตาย</b></p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, nationtv., ch7)</p> <p>-หนุ่มวัย 29 ปี หวังเข้าโครงการอุปสมบทหมู่แต่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์วัด เคยมีคดีอาญา และป่วยเป็นโรคซึมเศร้า สุดท้ายพบ ผูกคอตายคากุฏิพระ วัดส้มเกลี้ยง (บางใหญ่) จ.นนทบุรี</p>	
<p><b>กัมพูชาโควิดเป็นศูนย์</b></p> <p>แนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาได้ประกาศว่า ประเทศได้เข้าสู่โควิดซีโร่ หรือไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศแม้แต่รายเดียว หลังการตรวจสอบพบว่ายอดผู้ติดเชื้อในชุมชนและยอดผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศอยู่ที่ 0 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาตัวใน โรงพยาบาล 1 ราย หายเป็นปกติ</p>	